

THOÁT NGHÈO NHỜ NUÔI CÁ LỒNG

LÊ CHIÊU PHÙNG

Thôn Thanh Tiến là một thôn giáo dân có 360 hộ với 2.100 khẩu, là thôn duy nhất của xã Tiến Hóa không có đất sản xuất nông nghiệp nên đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn. Thu nhập bình quân chỉ đạt 500-600 ngàn đồng/người/tháng, tỷ lệ đói nghèo chiếm trên dưới 70%. Mặc dù đã có nhiều chương trình, đề án đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế nhưng nhiều năm qua thôn Thanh Tiến vẫn chưa thoát được nghèo. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đảng bộ xã Tiến Hóa huyện Tuyên Hóa đã có nghị quyết chuyên đề tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con giáo dân thôn Thanh Tiến.

Ông Nguyễn Văn Long, Trưởng thôn cho biết: “Thôn Thanh Tiến là thôn công giáo toàn tòng, cũng là thôn nghèo nhất của xã Tiến Hóa. Những năm gần đây, được sự quan tâm của các cấp các ngành đặc biệt là Lãnh đạo xã Tiến Hóa đã tập trung giúp bà con giáo dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Vận động bà con vay vốn đầu tư nuôi cá lồng và phát triển chăn nuôi bò, lợn, gà... bước đầu cho thu nhập khá. Đến nay đã có trên 140 hộ với gần 700 khẩu trực tiếp nuôi cá lồng, trong đó có trên 50 hộ nuôi 2-3 lồng”. Cũng theo ông Long thì: “Nuôi cá lồng dọc theo bờ sông Gianh không chỉ mau lớn mà chất lượng cá rất ngon, dễ bán. Chi phí đầu tư một lồng nuôi cá chỉ mất 15-20 triệu đồng, mỗi lồng nuôi 500 - 600 con với giá bán như hiện nay trên dưới 100.000 đồng/kg, trừ các chi phí bà con lãi ròng gần 20 triệu đồng. Nhờ nuôi cá lồng nhiều gia đình không những ổn định được đời sống mà còn xây được

nhà kiên cố, mua sắm nhiều vật dùng có giá trị như xe máy, ti vi, tủ lạnh”. Gia đình ông Nguyễn Văn Cảnh, Cao Văn Thứ, Hoàng Văn Trung và nhiều gia đình khác đầu tư nuôi cá lồng không chỉ hoàn được vốn vay mà đã thu lãi hàng chục triệu đồng; gia đình ông Mai Văn Tiến, gia đình chị Nguyễn Thị Ngụ... đầu tư chăn nuôi lợn với trên 100 con, trừ các chi phí, mỗi năm thu lãi gần 100 triệu đồng. So với các địa phương khác trong khu vực thì thu nhập từ nuôi cá lồng và chăn nuôi chưa phải là cao nhưng đối với một thôn nghèo “bãi ngang” còn gặp nhiều khó khăn như Thanh Tiến quả là đáng ghi nhận.

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thôn Thanh Tiến đang hoàn thiện bê tông hóa đường giao thông nông thôn, đầu tư xây dựng hệ thống đê kè chống sạt lở; hệ thống điện... từng bước nâng cao đời sống cho bà con. Tại hội nghị tổng kết năm 2013 của xã Tiến Hóa, thôn Thanh Tiến được đánh giá cao về chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo; thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết thực hiện nếp sống mới nơi khu dân cư. Nhiều gia đình tiêu biểu như gia đình ông Hoàng Trọng Hiệp, Nguyễn Văn Cảnh, Hoàng Văn Trọng... đặc biệt gia đình Liệt sĩ Mai Văn Phong, cựu thanh niên xung phong Phạm Thị Cao và Nguyễn Thị Lan không chỉ chấp hành tốt mà luôn gương mẫu đi đầu trong công tác an ninh trật tự của thôn.

“Những năm qua, Đảng bộ và Chính quyền xã Tiến Hóa luôn trân trọng, tìm hướng đi để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con



Mô hình nuôi cá vược

Ảnh: TL

giáo dân thôn Thanh Tiến. Thanh Tiến muốn phát triển kinh tế khá chỉ có con đường nuôi cá lồng và đầu tư vào chăn nuôi. Để thực hiện tốt chủ trương này, Đảng ủy xã đã vận động một số đảng viên tiên phong đầu tư nuôi cá lồng, chăn nuôi... khi thấy có hiệu quả nhân rộng mô hình ra toàn thôn. Và qua một thời gian thực hiện, khẳng định chủ trương nuôi cá lồng và phát triển chăn nuôi tại thôn Thanh Tiến là hướng đi đúng. Nhiều gia đình đã vận động được con em bỏ quê đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam quay về địa phương cùng gia đình phát triển kinh tế. Không chỉ nuôi cá lồng, chăn nuôi lợn, gà mà các ngành nghề khác như buôn bán, dịch vụ, xay xát, hàn, gò... cũng phát

triển. Nhờ kinh tế phát triển mà bộ mặt thôn Thanh Tiến từng bước được khởi sắc. Các cháu trong độ tuổi đã được đến trường, hàng chục cháu thi đỗ vào các trường đại học và cao đẳng... bà con giáo dân thôn Thanh Tiến đã và đang thoát nghèo”.

Ông Phó Chủ tịch xã Tiến Hóa Lê Ngọc Huy khi tiếp xúc với chúng tôi đã khẳng định lại chủ trương phát triển nuôi cá lồng, đầu tư phát triển chăn nuôi, dịch vụ... ở thôn Thanh Tiến là hoàn toàn đúng đắn. Với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay chắc chắn bà con giáo dân thôn Thanh Tiến không chỉ sớm thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu chính trên quê hương của họ ■